
สรุปผลการเขา้ร่วมประชุมของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
ในการประชุมประจําปีรัฐสภาภาคพืน้เอเชยีและแปซิฟิก  

(Asia-Pacific Parliamentary Forum - APPF) ครั้งที ่๒๒ 
ระหว่างวนัที่ ๙ - ๑๙ มกราคม ๒๕๕๗ 

ณ  เมืองปวยระโต บายารตา้ สหรัฐเม็กซิโก 
      

 
 การประชุมประจําปีรัฐสภาภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๒ (The 22nd  Annual Meeting of 
the Asia-Pacific Parliamentary Forum - APPF) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๖ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์-     
การประชุมนานาชาติปวยระโต บายารต้า (Puerto Vallarta International Convention Center) สหรัฐเม็กซิโก 
มีรัฐสภาจากประเทศสมาชิกเข้าร่วมการประชุม จํานวน ๒๑ ประเทศ (จากจํานวนประเทศสมาชิก ๒๗ ประเทศ) ได้แก่ 
ออสเตรเลีย กัมพูชา แคนาดา ชิลี จีน คอสตาริก้า เอกวาดอร์ อินโดนีเซีย ญี่ปุ่น ลาว มาเลเซีย เม็กซิโก ไมโครนีเซีย 
นิวซีแลนด์ เปรู ฟิลิปปินส์ เกาหลีใต้ รัสเซีย สิงคโปร์ ไทย และเวียดนาม มีประเทศผู้สังเกตการณ์ จํานวน ๑ ประเทศ 
คือ บรูไนดารุสซาลาม มีประเทศที่ไม่ได้เป็นสมาชิก จํานวน ๓ ประเทศ ได้แก่ เอลซัลวาดอร์ ฮอนดูรัส และปานามา 
รวมทั้งผู้แทนจากสถาบันการศึกษา จํานวน ๑ สถาบัน คือ มหาวิทยาลัย Colima  
 

 
 

ภาพบรรยากาศในพิธเีปิดการประชุม 
 

 
  

หัวหน้าคณะผูแ้ทนรัฐสภาในการประชุม 
 

 ในส่วนของคณะผู้แทนจากรัฐสภาไทยที่เดินทางเข้าร่วมการประชุมตามคําเชิญของประธาน-
วุฒิสภาแห่งสหรัฐเม็กซิโก ประกอบด้วย  
 ๑.  รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล - สมาชิกวุฒิสภา 
   -  หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๒.  นายจิระชัย  ป้ันกระษิณ  - เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซโิก  
    - ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรฐัสภาไทย 
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 ๓. รองศาสตราจารย์วิชุดา  รัตนเพียร  - สมาชิกวุฒิสภา 
    - ผู้แทนรฐัสภาไทย 
 ๔. นางนฤมล  ศิรวัิฒน์  - สมาชิกวุฒิสภา 
    - ผู้แทนรฐัสภาไทย 
 ๕. หม่อมหลวงปรียพรรณ  ศรีธวัช  -  สมาชิกวุฒิสภา 
    - ผู้แทนรฐัสภาไทย 
 ๖. นายธีระ  สุวรรณกุล  - สมาชิกวุฒิสภา 
    - ผู้แทนรฐัสภาไทย 
 ๗. นายจารุพงศ์  จีนาพันธ์  - สมาชิกวุฒิสภา 
    - ผู้แทนรฐัสภาไทย 
 ๘. รองศาสตราจารย์ลลิตา  ฤกษ์สําราญ  - กรรมการวิชาการของวุฒิสภา 
    - ที่ปรึกษากิตติมศักด์ิประธานวุฒิสภา 
    - ที่ปรึกษาคณะผู้แทนรฐัสภาไทย 
 ๙. นางสายทิพย์  เชาวลิตถวิล  - รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
 ๑๐. นางชลลดา  กันคล้อย - ผู้อํานวยการสํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
    สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
   - เลขานุการคณะผู้แทนรฐัสภาไทย 
 ๑๑. นายภาคภูมิ  มิ่งมติร  - ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานกิจการพิเศษ 
     สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
     สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๒. นางสาวปณิธี  จาตกานนท์  - นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการพิเศษ  
     กลุ่มงานกิจการพิเศษ 
     สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
     สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๓. นางสาวสมปรารถนา  กลางณรงค์  - นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
     กลุ่มงานกิจการพิเศษ 
     สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
     สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ๑๔. นายกรัณ  จันทรจรัสวัฒน์   - นักวิเทศสัมพันธ์ชํานาญการ 
     กลุ่มงานกิจการพิเศษ 
     สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ 
     สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
    - ผู้ช่วยเลขานุการคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 

 ทั้งนี้ ประธานรัฐสภาได้แต่งต้ังให้นายจิระชัย ป้ันกระษิณ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก เป็นที่ปรึกษา-
คณะผู้แทนรัฐสภาไทยตลอดช่วงการประชุม  
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พิธเีปิดการประชุม 
 

 
 

หัวหน้าคณะผูแ้ทนรัฐสภาไทยกล่าวแนะนาํคณะผู้แทนรฐัสภาไทยในพธิีเปิดการประชุม 
 

      พิธีเปิดการประชุมจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ณ ศูนย์การประชุมนานาชาติปวยระโต 
บายารต้า (Puerto Vallarta International Convention Center) ประกอบด้วยการแสดงต้อนรับและการกล่าว
สุนทรพจน์ในพิธีเปิด โดยมีผู้กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิด จํานวน ๔ คน ได้แก่ นาย Raul Cervantes Andrade 
ประธานวุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก และประธานการประชุม APPF ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุมและกล่าวเปิดการประชุม
อย่างเป็นทางการ โดยเน้นย้ําว่าความกังวลในประเด็นระดับโลกท่ีสําคัญทําให้เราเคารพซึ่งกันและกันและอยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ ตลอดจนความร่วมมือที่แข็งแกร่งได้เสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนที่ต่างพึ่งพากันในการพัฒนาสู่ความรุ่งเรือง
ของประเทศ  
 

 นอกจากนี้ นาย Takuji Yanagimoto หัวหน้าคณะผู้แทนรัฐสภาญี่ปุ่น ได้กล่าวสุนทรพจน์ในนามของ 
นาย Yasuhiro Nakasone ประธานกิตติมศักด์ิการประชุม APPF นาย IIiyas Umakhanov หัวหน้าคณะผู้แทน-
สหพันธรัฐรัสเซีย กล่าวถ้อยแถลงในนามของประเทศเจ้าภาพ APPF ครั้งที่ ๒๑ และนาย IIdefonso Guajardo 
Villarreal รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ กล่าวสุนทรพจน์เปิดงานในนามของ นาย Enrique Pena Nieto 
ประธานาธิบดีสหรัฐเม็กซิโก โดยเน้นย้ําถึงความสําคัญของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในการกระตุ้นเศรษฐกิจ  
  

 ทั้งนี้ ในช่วงพิธีเปิดการประชุม รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ เทวกุล หัวหน้าคณะ-
ผู้แทนรัฐสภาไทย ได้กล่าวแสดงความประทับใจต่อสหรัฐเม็กซิโกในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมอย่างมีไมตรีจิตแก่
คณะผู้แทนรฐัสภา และแสดงความขอบคณุฝ่ายเลขานุการการจัดประชุม APPF ครั้งที่ ๒๒ ในการเตรียมการจัดประชุม 
หลังจากนั้นได้กล่าวแนะนําสมาชิกวุฒิสภาของไทย จํานวน ๕ คน ที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้เน้นย้ําว่า
ประเด็นปัญหา ทั้งด้านสันติภาพและเสถียรภาพ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเงิน การเปลี่ยนแปลงสภาพ-
ภูมิอากาศ และความไม่มั่นคงของมนุษย์ ทําให้โลกมีความเชื่อมโยงและพึ่งพาอาศัยกัน ดังนั้นความท้าทายของโลก
จึงมีความซับซ้อนมากขึ้นและปัญหาหลายอย่างทวีความรุนแรงมากขึ้นในการแก้ไขเพียงลําพังซึ่งต้องใช้       
ความร่วมมือแบบพหุภาคีในการแก้ปัญหา การประชุม APPF จึงเป็นการย้ําถึงข้อผูกพันในการทบทวนสถานการณ์
ระดับภูมิภาคและระหว่างภูมิภาคเพื่อแสวงหาแนวทางแก้ไข ทั้งนี้ประเทศไทยเชื่อว่าความพยายามจะนําไปสู่ความ
ร่วมมือระหว่างรัฐสภา และขอให้การประชุมประจําปีของ APPF ครั้งที่ ๒๒ บรรลุผลสําเร็จด้วยดี 
 

สาระสําคัญของการประชุม  
 การประชุม APPF ครั้งที่ ๒๒ ประกอบด้วย  
 ๑.  การประชุมคณะกรรมการบริหาร (The Executive Committee Meeting) จัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 
๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ ประกอบด้วยผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศที่เป็นสมาชิกคณะกรรมการบริหาร APPF 
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โดย นาย Teofilo Torres Corso สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก เป็นประธานการประชุมในนามของนาย Raul 
Cervantes Andrade ประธานวุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโก  
  ๒.  การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่าง (Meeting of Drafting Committee) จัดขึ้นในวันที่ ๑๓ – 
๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ โดยนาย Manual Cavazos Lerma สมาชิกวุฒิสภาสหรัฐเม็กซิโกเป็นประธาน เพื่อทําหน้าที่
พิจารณาร่างข้อมติ (Draft Resolutions) ซึ่งเสนอโดยประเทศสมาชิก รวมทั้งพิจารณาและยกร่างแถลงการณ์ร่วม 
(Joint Communique) ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุมที่ได้สรุปรวมสาระสําคัญจากการประชุม โดยมีข้อมติ
ในประเด็นต่าง ๆ  ที่ผ่านการเห็นชอบจากที่ประชุม จํานวน ๒๒ ข้อมติ (จากจํานวน ๔๑ ร่างข้อมติที่ประเทศต่าง ๆ  เสนอ) 
เพื่อเสนอให้ที่ประชุมเต็มคณะรับรอง 
 

 
 

ภาพบรรยากาศห้องประชุมคณะกรรมาธกิารยกร่างข้อมติและแถลงการณ์ร่วม 
 

 ๓.  การประชุมเต็มคณะ (Plenary Session)  
 

 
 

ภาพคณะผู้แทนรัฐสภาไทยในการประชุมเต็มคณะ 
 

      ที่ประชุมเต็มคณะได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามวาระของการประชุม ๔ วาระและรับรองร่างข้อมติ 
ที่เกี่ยวข้องจํานวน ๒๒ ข้อ ประกอบด้วย 
 ๓.๑  ด้านการเมืองและความมั่นคง  
                             ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการเสริมสร้างสันติภาพและ
เสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกในประเด็นที่สําคัญ ได้แก่ การต่อต้านการก่อการร้าย ยาเสพติด การค้ามนุษย์ 
และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตลอดจนประเด็นความริเริ่มของรัฐสภาเกี่ยวกับความโปร่งใสและการต่อต้านการ-
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ทุจริต โดยมุ่งเน้นความสนใจที่การเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมืองในตะวันออกกลางและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อ
ความมั่นคงของภูมิภาคและระดับโลก  
 ๓.๒  ด้านเศรษฐกิจและการค้า 
   ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทางการค้าและ
เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมท้ังความสําคัญของมาตรการหลักในการผนวกการฟื้นฟูเศรษฐกิจโลก 
นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับฟังรายงานการประชุม APEC ปี ๒๕๕๖ โดยอินโดนีเซีย ซึ่งได้เน้นย้ําความสําคัญของแนวทาง
ปฏิบัติที่ดีที่สุดของรัฐสภาในกระบวนการเสริมสร้างกรอบกฎหมายใหมท่ี่สนับสนุนความมัน่คงด้านอาหารและพลังงาน 
ตลอดจนการพิจารณาประเด็นองค์ความรู้ทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยีการติดต่อสื่อสารในสังคมแห่งการเรียนรู้  
          ๓.๓  ด้านความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
 ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับประเด็นสําคัญที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ในการปฏิบัติตามการตัดสินใจในการประชุม COP ครั้งที่ ๑๙  ซึ่งมีการหารือเกี่ยวกับการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การป้องกัน
และการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งพิจารณามุมมองความร่วมมือระดับภูมิภาค 
ที่สํ าคัญในการลดความยากจน การเสริมสร้ างความเป็นปึกแผ่นทางสั งคม การเคลื่ อนย้ายถิ่นฐานและ 
การมีส่วนร่วมของเยาวชนในโครงการพัฒนาและการสร้างศักยภาพของสตรี โดยเน้นย้ําความสําคัญที่การอภิปรายเกี่ยวกับ
บทบาทรัฐสภาที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษและความร่วมมือในการกําหนดเป้าหมายใหม่ 
ของการพัฒนาอย่างยั่งยืนหลังปี ๒๕๕๘ ของภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาประเด็น 
ความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๓.๔.  การดําเนินการของ APPF ในอนาคต  
                             ที่ประชุมฯ ได้อภิปรายเกี่ยวกับกิจกรรมและการดําเนินงานในอนาคตของ APPF เพื่อ-
เสริมสร้างความร่วมมือระดับภูมิภาคของรัฐสภาในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก รวมทั้งพิจารณาการปฏิบัติตามข้อมติ 
ในการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๑ ณ เมืองวลาดิวอสต็อก สหพันธรัฐรัสเซีย และพิจารณาประเด็นเกี่ยวกับองค์กร 
ในการประชุม APPF ครั้งที่ ๒๓ ซึ่งจะจัดขึ้นที่เอกวาดอร์ 
 

พิธีปิดการประชุม 
 

 
 

หัวหน้าคณะผูแ้ทนรัฐสภาไทยลงนามในแถลงการณร์่วม 
 

 พิธีปิดการประชุมจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ณ Puerto Vallarta International Convention 
Center ภายหลังการประชุมวาระสุดท้ายเสร็จสิ้น โดยหัวหน้าคณะผู้แทนจากประเทศสมาชิกที่เข้าร่วมประชุม
ได้ร่วมลงนามรับรองแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ซึ่งเป็นเอกสารสุดท้ายของการประชุม รวมทั้งถ่ายภาพ
เพื่อเป็นที่ระลึกสําหรับแต่ละประเทศ ทั้งนี้ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณคณะทํางานและคณะกรรมาธิการยกร่าง 
ที่ได้ทํางานอย่างจริงจังในการยกร่างข้อมติและแถลงการณ์ร่วม เป็นผลให้การประชุมประจําปีรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชีย
และแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๒ สําเร็จลุล่วงได้ด้วยดี  
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 นอกจากนี้ ที่ประชุมได้แสดงความขอบคุณนาย Raul Cervantes Andrade ประธานวุฒิสภาสหรัฐ-
เม็กซิโก ในการเป็นประธานการประชุม APPF อย่างน่าช่ืนชมตลอดจนขอบคุณไมตรีจิตของประชาชนเมืองปวยระโต 
บายารต้า ฝ่ายเลขานุการ ล่ามและเจ้าหน้าที่จัดการประชุมสําหรับการทํางานอย่างทุ่มเท และการจัดการ
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 

บทบาทของคณะผู้แทนรัฐสภาไทย 
 ในการประชุมประจําปีรัฐสภาภาคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก ครั้งที่ ๒๒ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้ร่วม
อภิปรายเพื่อแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการประชุมวาระต่าง ๆ ดังนี้  
 

 ด้านการเมืองและความมั่นคง   
 

 
 
         นายธีระ สุวรรณกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “สันติภาพและเสถียรภาพ 
ภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก การเสริมสร้างประชาธิปไตย การเคารพอํานาจอธิปไตยของประเทศและความเป็นไปได้
ในการสร้างระบบความมั่นคงร่วมกันภายในภูมิภาค” โดยเน้นย้ําว่าสันติภาพและเสถียรภาพในเอเชียตะวันออก 
เป็นตัวขับเคลื่อนหลักที่ส่งผลต่อความรุ่งเรืองและการเติบโตทางเศรษฐกิจของภูมิภาค ดังนั้นทุกฝ่ายจึงควรหลีกเลี่ยง 
ความขัดแย้งทางทหาร ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures - CBMs) 
รวมทั้งกลไกอื่น ๆ ที่มีอยู่ เพื่อดําเนินการด้านความมั่นคงอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ ประเทศไทยเชื่อว่าการมีส่วนร่วม 
อย่างสร้างสรรค์และการหารือระหว่างประเทศสมาชิก APPF จะช่วยสร้างความเชื่อใจ ลดความตึงเครียดระหว่าง 
ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และเป็นหนทางไปสู่ความร่วมมืออย่างใกล้ชิด รวมทั้งการเสริมสร้างอํานาจอธิปไตยและความ
เป็นไปได้ในการจัดต้ังระบบความมั่นคงร่วมกันของภูมิภาค  
 

 นายธีระ สุวรรณกุล สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “การต่อต้านการก่อการร้าย 
การลักลอบค้ายาเสพติด และอาชญากรรมข้ามชาติ” ได้กล่าวว่าปัญหาการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด และองค์กร-
อาชญากรรมข้ามชาติเป็นประเด็นที่มีความเชื่อมโยงกัน โดยการฟอกเงินและการค้ายาเสพติดเป็นแหล่งที่มาหลัก
ของการสนับสนุนเงินทุนให้แก่ผู้ก่อการร้าย แม้ว่าปัจจุบันการโจมตีการก่อการร้ายมีจํานวนลดลง แต่ยังคงมีการใช้อาวุธ
ที่มีอํานาจทําลายล้างสูง (Weapons of Mass Destruction – WMDs) เป็นระยะ ๆ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา         
จึงต้องเน้นการรวบรวม วิเคราะห์ และแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสอดคล้องกับ
กฎหมายระหว่างประเทศ ตลอดจนให้อํานาจและจัดฝึกอบรมให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา 
นอกจากนี้ควรสนับสนุนรัฐบาลให้แก้ไขปัญหาที่สาเหตุ ทั้งนี้ ปัจจุบันข้อกังวลมากที่สุดคือผู้ก่อการร้ายจะเป็น
พวกหัวรุนแรงภายในท้องถิ่น ซึ่งยากที่จะคาดเดาและติดตามการเคลื่อนไหว สําหรับการดําเนินการที่สําคัญ
ของประเทศไทยเกี่ยวกับการก่อการร้าย การค้ายาเสพติด และองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติในช่วงปีที่ผ่านมา 
คือการให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ และพิธีสารป้องกัน 
ยับย้ัง และลงโทษการค้ามนุษย์ โดยเฉพาะสตรีและเด็ก ส่วนภายในประเทศมีการตราพระราชบัญญัติต่อต้าน
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องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ และพระราชบัญญัติต่อต้านการฟอกเงินและการสนับสนุนเงินทุน    
แก่ผู้ก่อการร้าย ปี พ.ศ. ๒๕๕๖  
 

 
 
 นางนฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “ความสําเร็จของการประชุม-
อาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (ARF)” โดยเน้นย้ําว่า
ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก ยังคงเผชิญความท้าทายจากภัยคุกคามความมั่นคงแบบดั้งเดิม และภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 
ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนมาตรการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจ (Confidence Building Measures - CBMs) ซึ่งเป็นพื้นฐานใน
การจัดการด้านความมั่นคงของภูมิภาค และการใช้การทูตเชิงป้องกันผ่านช่องทางการเมืองและรัฐสภา เพื่อสร้างบรรยากาศ 
ที่เปิดเผยและโปร่งใสในการดําเนินงาน นอกจากนี้ประเทศไทยยังสนับสนุนกลไกอื่น ๆ  ที่มีอยู่ภายใต้อาเซียน นอกจากนี้ 
ประเทศไทยยังเห็นว่าควรจะส่งเสริมความร่วมมือและการหารือของ ARF ร่วมกับรัฐบาลเพื่อดําเนินการด้านความมั่นคง 
เนื่องจากภายหลังจากการจัดทําอนุสัญญาไม่เผยแพร่อาวุธนิวเคลียร์และอนุสัญญาต่อต้านการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ 
ปรากฏว่ายังไม่มีมาตรการใดๆ สามารถหยุดย้ังการเผยแพร่และการทดลองอาวุธนิวเคลียร์ได้ ทั้งนี้ การเสริมสร้างความ-
มั่นคงจะต้องดําเนินการให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายระหว่างประเทศและผลประโยชน์ของประเทศสมาชิก  
 

 นางนฤมล ศิริวัฒน์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “นโยบายของรัฐสภาด้าน-
ความโปร่งใสและการต่อต้านการทุจริต” ว่าปัญหาการทุจริตเป็นภัยคุกคามที่ส่งผลต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ในหลายประเทศ ซึ่งการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะและการมีส่วนร่วมมีบทบาทสําคัญในการแก้ปัญหาการทุจริต 
ทั้งนี้ในส่วนของประเทศไทย รัฐธรรมนูญฉบับ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ กําหนดให้พลเมืองมีสิทธิได้รับและเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะของรัฐบาล นอกจากว่าข้อมูลนั้นส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐ ความปลอดภัยของสาธารณชน และ
ผลประโยชน์ของผู้อ่ืน นอกจากนี้ยังสามารถแจ้งเบาะแสการทุจริตได้ที่คณะกรรมาธิการป้องกันและปราบปรามการ-
ทุจริตประพฤติมิชอบของสภาผู้แทนราษฎร และคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริตและเสริมสร้างธรรมาธิบาล
ของวุฒิสภา นอกจากนี้ประชาชนผู้มีสิทธิเลือกต้ังอย่างน้อยจํานวน ๕,๐๐๐ คน สามารถขอให้ประธานวุฒิสภา
มีมติเอกฉันท์ยึดทรัพย์เจ้าหน้าที่ระดับสูงได้ ทั้งนี้ ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จะต้องมีความรับผิดชอบในการสร้างความ-
โปร่งใสและต่อต้านการทุจริต โดยการแลกเปลี่ยนข้อมูล กฎหมายและแนวทางปฏิบัติของแต่ละประเทศ 
ตลอดจนพิจารณาความร่วมมือระหว่างรัฐสภาในลักษณะเครือข่ายเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว  
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ด้านเศรษฐกิจและการค้า 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

 นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “เศรษฐกิจสีเขียวและ 
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน” ว่าเศรษฐกิจสีเขียวเป็นรูปแบบการพัฒนาทางเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืน  
และองค์ความรู้ทางเศรษฐกิจเชิงนิเวศวิทยา ซึ่งเป็นการพัฒนาความอยู่ดีกินดีและความเท่าเทียมกันทางสังคมของ
ประชาชน ทั้งนี้ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมีวัตถุประสงค์เพื่อลดจํานวนพลังงานในการผลิตและ 
การให้บริการ ทั้งในที่พักอาศัยและอาคารต่าง ๆ  เช่น โรงพยาบาล ซึ่งการใช้พลังงานทางเลือกและพลังงานแสงอาทิตย์  
ถือได้ว่าเป็นการแก้ปัญหาที่ได้รับความสนใจมากขึ้น สําหรับการบริหารจัดการของเสีย จะเน้นหลักการ 3 อาร์ 
(3Rs) ได้แก่ การลด (Reduce) การใช้ซ้ํา (Reuse) และการนํากลับมาใช้ใหม่ (Recycle) เพื่อใช้ประโยชน์จาก
ผลิตภัณฑ์ให้มากที่สุด และสร้างของเสียให้น้อยที่สุด ส่วนการใช้น้ําอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการลดน้ําเสีย         
โดยวัดปริมาณน้ําที่ต้องการตามวัตถุประสงค์และจํานวนน้ําที่ต้องการใช้ รวมทั้งการเลือกผลิตภัณฑ์ที่ช่วย
ประหยัดน้ํา ทั้งในที่พักอาศัยและโรงแรมที่พัก 
  

 นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงทางอาหาร
และพลังงาน (พลังงานทดแทน พลังงานที่ย่ังยืนและสาธารณูปโภคทางพลังงาน)” ว่าหลักความม่ันคงทางอาหาร
และการได้มาซึ่งอาหารขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization-FAO) 
ประกอบด้วยหลักการ ๔ ข้อ ได้แก่ การผลิต การแจกจ่าย การแลกเปลี่ยน และการเข้าถึง ซึ่งความมั่นคงทางอาหาร
จะเกิดขึ้นเมื่อประชาชนทุกคนเข้าถึงอาหารที่เพียงพอ ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ เพื่อให้สุขภาพดี ทั้งนี้ 
ความมั่นคงทางอาหารยังเกี่ยวเนื่องกับปัจจัยเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การขัดขวาง  
การขนส่ง การขาดแคลนเชื้อเพลิง และความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ เป็นต้น ในฐานะสมาชิกรัฐสภา เห็นว่าควร
จะมีความร่วมมือกับสหประชาชาติและ FAO ทุกระดับ ผ่านความช่วยเหลือทางวิชาการและการถ่ายทอด-
เทคโนโลยี ซึ่งประเทศไทยสนับสนุนหลักการทั้ง ๔ ข้อ โดยเน้นมาตรการยกระดับคุณค่าทางโภชนาการ  
การปรับปรุงผลผลิตทางการเกษตร และการประกันการเข้าถึงอาหาร ส่วนในระดับภูมิภาค ประเทศไทยได้ร่วมมือ
อย่างใกล้ชิดกับอาเซียนและเอเปกเพื่อสร้างศักยภาพและแลกเปลี่ยนความรู้และความเชี่ยวชาญ โดยเฉพาะ
ระบบการจัดเก็บอาหารที่มีประสิทธิภาพ ส่วนด้านพลังงานซึ่งมีความต้องการเพิ่มขึ้นในขณะที่แหล่งพลังงานมีจํากัด  
ประเทศไทยจึงร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อพัฒนาแหล่งพลังงาน โดยใช้พลังงานที่หลากหลายมากขึ้น  
การลดความฟุ่มเฟือย ค่าใช้จ่ายในการผลิต ตลอดจนการใช้พลังงานทางเลือก นอกจากนี้ยังร่วมมือกับประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในการเชื่อมโยงท่อส่งก๊าซธรรมชาติอาเซียน (Trans-ASEAN Gas Pipeline - TAGP) และทิศทางพลังงาน
ระดับภูมิภาค (Regional Energy Outlook) เพื่อพัฒนาการใช้พลังงานด้วย  
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 รองศาสตราจารย์วิชุดา รัตนเพียร สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “องค์ความรู้
ทางเศรษฐกิจและการเติบโตทางนวัตกรรม” โดยกล่าวว่านับต้ังแต่วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นเมื่อสี่ปีก่อน 
เศรษฐกิจของโลกยังคงเติบโตอย่างเชื่องช้า เนื่องจากปัญหาเศรษฐกิจนั้นหยั่งรากลึกเกินกว่าที่คาดการณ์ไว้ 
ดังนั้นความร่วมมือระหว่างประเทศผ่านองค์การต่าง ๆ เช่น APPF จึงมีส่วนสําคัญต่อการปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจโลก ซึ่งเศรษฐกิจในปัจจุบันเน้นองค์ความรู้และนวัตกรรมทางเทคโนโลยี มากกว่าเศรษฐกิจที่เน้น
ภาคการเกษตรและแรงงาน ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเทคโนโลยี ข้อมูล การเรียนรู้ การสร้างสรรค์และการแบ่งปันความรู้ 
กลายเป็นสิ่งขับเคลื่อนที่สําคัญและช่วยปรับปรุงเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้ นวัตกรรมและเทคโนโลยี
โดยเฉพาะด้านการขนส่งและสื่อสาร ยังมีส่วนสําคัญต่อการค้าระหว่างประเทศเช่นกัน อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
นวัตกรรมส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจภายในประเทศ ดังนั้นภาครัฐควรมีนโยบายใหม่ ๆ ที่ครอบคลุมนวัตกรรม
ทุกแง่มุม รวมทั้งควรให้ความสําคัญกับความร่วมมือกับประเทศต่าง ๆ ผ่านเวทีการประชุมระหว่างประเทศ 
เพื่อให้ทุกฝ่ายได้รับผลประโยชน์และลดอุปสรรคทางการค้าระหว่างกัน ทั้งนี้เพื่อความกินดีอยู่ดีของประชาชน
ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก  
 

               ด้านความร่วมมือภายในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก  
 นายจารุพงศ์ จีนาพันธ์ สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือในการเผชิญ
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ผลของการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ครั้งที่ ๑๙ (The Conference of the Parties to the United Nations Framework Convention on 
Climate Change – UNFCC COP) และการป้องกันและรับมือต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติ” กล่าวว่าปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติธรรมชาติยังคงเกิดขึ้นบ่อยครั้งและทวีความรุนแรงมากขึ้น ดังเช่นประเทศไทย 
หลังจากเกิดเหตุการณ์สึนามิในปี พ.ศ. ๒๕๔๗ รัฐบาลมีนโยบายต่าง ๆ ในการป้องกันปัญหาดังกล่าว เช่น การจัดต้ัง
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติและการจัดต้ังกองทุน Tsunami Regional Trust รวมทั้งความร่วมมือในองค์กรต่าง  ๆ
นอกจากนี้ยังมีการออกนโยบายเพื่อแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับภัยพิบัติธรรมชาติ ทั้งนี้ การพัฒนาที่
ย่ังยืนเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่ดี แต่มีความซับซ้อนและยากที่จะดําเนินการ จึงควรสนับสนุนความพยายามและ
ความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการดําเนินการดังกล่าว นอกจากนี้ การแก้ปัญหาภัยพิบัติ โดยเฉพาะในประเทศ
กําลังพัฒนายังคงเป็นอุปสรรค เนื่องจากการแก้ปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพจําเป็นต้องดําเนินกิจกรรมที่ซับซ้อน 
ได้แก่ การประเมินความเสี่ยง มาตรการป้องกัน การเตรียมการสําหรับภัยพิบัติในอนาคต การโต้ตอบอย่างฉุกเฉิน 
และการฟื้นฟูและบูรณะ จึงต้องให้ความช่วยเหลือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจน
การสนับสนุนทางการเงินให้แก่ประเทศกําลังพัฒนาที่มีความเสี่ยงสูง ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จึงควรให้การ
สนับสนุนด้านงบประมาณ สะท้อนความต้องการของประชาชน และทบทวนนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้
ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดประชุมรัฐมนตรีอาเซียนว่าด้วยการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ ครั้งที่ ๖  
ในเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ กรุงเทพมหานคร ด้วย 
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 หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรัธวัช สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือในการ
ลดปัญหาความยากจน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม การเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ของเยาวชนและการเสริมสร้างศักยภาพของสตรี” โดยกล่าวว่าปัญหาการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานเพื่อแสวงหารายได้
และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเป็นลักษณะหนึ่งของโลกที่มีความเชื่อมโยงติดต่อกัน โดยประเด็นการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน
และการค้ามนุษย์มีความเชื่อมโยงกัน เนื่องจากการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการถูกแสวงหาประโยชน์ 
โดยผู้อพยพรวมทั้งเด็ก มักจะถูกหลอกใช้และบังคับให้เป็นแรงงานตามที่พักอาศัยและโสเภณี เป็นต้น  
สําหรับประเทศไทยเป็นประเทศต้นทาง ทางผ่าน และปลายทาง จึงมีทั้งแรงงานที่ถูกกฎหมายและผิดกฎหมาย 
ในภาคส่วนต่าง ๆ ซึ่งประเทศไทยพยายามที่จะสนับสนุนและปกป้องสิทธิแรงงานทั้งในเมืองและชนบท รวมทั้ง
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพ่ืออํานวยความสะดวกให้แก่แรงงานถูกกฎหมาย และป้องกันการค้ามนุษย์และการ
ละเมิดสิทธิมนุษยชน โดยจัดให้มีการจดทะเบียนแรงงาน ระบุสัญชาติ และได้รับสิทธิพ้ืนฐานตามกฎหมาย
ภายในประเทศ ทั้งนี้ปัญหาความยากจน และความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม เศรษฐกิจและการเมือง ซึ่งจํากัด
โอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร เป็นสาเหตุสําคัญในการเคลื่อนย้ายถิ่นฐาน ประเทศไทยจึงพยายามที่จะดําเนิน
นโยบายเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ ขจัดความยากจน ตลอดจนสนับสนุนการลงทุนทางสังคมและ 
การพัฒนาอย่างยั่งยืน รวมทั้ง จัดทําโครงข่ายความคุ้มครองทางสังคม อนึ่ง ในฐานะสมาชิกรัฐสภา จึงควรสนับสนุน
ความเช่ือมั่นและการนับถือตนเองของกลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูง นอกจากนี้ควรสนับสนุนรัฐบาลในการปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและสนับสนุนงบประมาณการจัดโครงการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่ต่าง ๆ  
 

 หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรัธวัช สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “ความร่วมมือด้าน-
การศึกษา (การแลกเปลี่ยนของนักเรียน อาจารย์ การวิจัย เป็นต้น) วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี” ระบุว่า
ประเทศไทยเน้นย้ําความสําคัญของการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals - 
MDGs) และเป้าหมายการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) โดยมีนโยบายให้โอกาสทางการศึกษาแก่ทุกคน 
โดยคํานึงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกัน นอกจากนี้ยังให้การศึกษาแบบตลอดชีพ โดยการจัดต้ังศูนย์การศึกษา
อย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ อาทิ ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (Community Learning Center) ซึ่งให้ความรู้ตาม
เป้าหมายการศึกษาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในส่วนของการให้การศึกษาเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  
มีการจัดต้ังศูนย์การเรียนรู้อาชีพของชุมชน เพื่อให้ผู้ที่อยู่ในวัยทํางานได้เรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน นอกจากนี้ยังมีการจัดต้ังศูนย์ศึกษาอาเซียน (ASEAN Study Center) ในจังหวัดนําร่องจํานวน ๑๕ จังหวัด 
เพื่อสอนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษาประเทศเพื่อนบ้าน ในฐานะสมาชิกรัฐสภา ควรจะตรากฎหมายภายในประเทศ
ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อลดช่องว่างและความไม่เท่าเทียมกันทางการศึกษา 
และให้โอกาสเข้าถึงการศึกษาตลอดชีพโดยจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอ นอกจากนี้ สําหรับหลักสูตรการศึกษา 
ในระดับมัธยมต้น ควรจะคํานึงถึงความสนใจ ความสามารถ และความก้าวหน้าทางอาชีพ เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือก
สาขาตามความต้องการได้ในระดับมัธยมปลาย ตลอดจนควรให้โอกาสแก่นักเรียนในการเดินทางไปต่างประเทศ  
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และสนับสนุนให้มียุทธศาสตร์ระยะสั้นและระยะยาวเพื่อยกระดับคุณภาพของผู้สอนและหลักสูตรการศึกษา 
โดยร่วมมือกับหุ้นส่วนทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
  

 หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรัธวัช สมาชิกวุฒิสภา ได้กล่าวถ้อยแถลงในหัวข้อเรื่อง “แนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
ของการทูตรัฐสภา : ความร่วมมือในและระหว่างองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ” โดยเน้นว่าการทูตรัฐสภาเป็นแนวทาง
ที่รัฐสภาดําเนินการมาเป็นระยะเวลาหลายปีแล้ว เพื่อตรวจสอบการทํางานของรัฐบาลและสร้างเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างรัฐสภา ซึ่งในการประชุมประธานรัฐสภาโลก ครั้งที่ ๒ จัดโดยสหภาพรัฐสภา เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้มีการ
หารือเรื่องนี้เช่นเดียวกัน แนวทางการทูตรัฐสภาจําเป็นต้องอาศัยความเข้มแข็งและความสามารถของสมาชิก-
รัฐสภาในด้านต่างประเทศ งบประมาณที่เพียงพอ และการสนับสนุนของเจ้าหน้าที่รัฐสภา สําหรับรัฐสภาไทยได้มี
การทํางานคู่ขนานกับรัฐบาลในการเจรจาระหว่างประเทศ การตรวจสอบการดําเนินการของรัฐบาล การติดตาม 
การปฏิบัติตามข้อตกลง และการรวบรวมข้อมูลประเด็นด้านต่างประเทศทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 
นอกจากนี้ได้มีการจัดต้ังกลุ่มมิตรภาพระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาประเทศต่าง ๆ จํานวน ๕๙ กลุ่ม และ 
การมีบทบาทอย่างกระตือรือร้นในการเข้าร่วมประชุมองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ ตลอดจนการรายงานกิจกรรม
และการประชุมรัฐสภาด้านต่างประเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์รัฐสภาด้วย ทั้งนี้ ความท้าทายของ
การทูตรัฐสภาของแต่ละประเทศจะแตกต่างกัน ซึ่งจะขอยกตัวอย่างได้แก่ ประชาชนขาดการยอมรับบทบาท
ของสมาชิกรัฐสภาด้านต่างประเทศ โดยเห็นว่าเป็นหน้าที่หลักของภาครัฐบาล รวมทั้งภายหลังจากการประชุม
รัฐสภาระหว่างประเทศยังไม่มีข้อผูกพันหรือการติดตามการดําเนินการของรัฐบาลในการปฏิบัติตามข้อมติ
อย่างแท้จริง และการมีงบประมาณที่จํากัดในการดําเนินกิจกรรมของรัฐสภาในบางประเทศ ซึ่งบางครั้ง
ประชาชนยังคลางแคลงใจในการดําเนินกิจกรรมบางอย่างด้วย ประเทศไทยจึงเรียกร้องให้ประเทศสมาชิก
แสดงออกถึงความต้องการและผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริงในประเด็นระหว่างประเทศ ผ่านทางองค์กร-
รัฐสภาระหว่างประเทศที่มีอยู่ โดยเฉพาะในระดับพหุภาคี ซึ่งไม่สามารถดําเนินการได้ตามช่องทางการทูตปกติ 
โดยอาศัยข้อได้เปรียบจากการมีสมาชิกจากพรรคการเมืองฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้าน นอกจากนี้ควรจะมี
การติดตามการปฏิบัติตามข้อมติในการประชุมของรัฐบาล รัฐสภา และคณะกรรมาธิการต่าง ๆ  เพื่อสะท้อนผลการปฏิบัติ
ภายหลังการประชุม รวมทั้งผนวกกิจกรรมของรัฐสภาในการอภิปรายหรือการหารือร่วมกับหน่วยงานรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง 
นอกจากนี้ควรจะเสริมสร้างความร่วมมือกับองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศที่มีอยู่ โดยเฉพาะกับสหภาพรัฐสภา  
เพื่อสนับสนุนข้อมติสหประชาชาติว่าด้วยความร่วมมือระหว่างสหประชาชาติ รัฐสภา และสหภาพรัฐสภา 
 

 การประชุมคณะกรรมาธิการยกร่าง  
 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มอบหมายให้รองศาสตราจารย์วิชุดา รัตนเพียร สมาชิกวุฒิสภา  
เข้าร่วมในการประชุมคณะกรรมาธิการยกร่าง ซึ่งมีการประชุมระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ เพื่อทําหน้าที่
ร่วมพิจารณาเอกสารร่างข้อมติต่างๆ ที่ประเทศสมาชิกเสนอ รวมท้ังร่างแถลงการณ์ร่วมเพ่ือใช้เป็นเอกสารสุดท้าย
สําหรับเสนอให้ที่ประชุมเต็มคณะรับรอง ทั้งนี้ ประเทศไทยได้เสนอร่างข้อมติร่วมกับประเทศสมาชิกอ่ืน ๆ ด้วย ได้แก่ 
 ๑.  ข้อมติเรื่อง ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน ร่วมกับเม็กซิโกและเกาหลี  
 ๒.  ข้อมติเรื่อง การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการจัดการภัยพิบัติ ร่วมกับออสเตรเลีย 

เม็กซิโก และญี่ปุ่น 
 ๓. ข้อมติเรื่อง การขจัดความยากจน การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในสังคม และการเสริมสร้าง

ศักยภาพสตรี เสนอโดยประเทศไทยเท่านั้น  
 ๔. ข้อมติเรื่อง ความร่วมมือด้านการศึกษา วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ร่วมกับ

ออสเตรเลีย ชิลี ฟิลิปปินส์ และรัสเซีย  
 

 การให้สัมภาษณ์แก่โทรทัศน์รัฐสภาสหรัฐเม็กซิโก 
 รองศาสตราจารย์ หม่อมราชวงศ์วุฒิเลิศ  เทวกุล ได้ให้สัมภาษณ์แก่โทรทัศน์รัฐสภาสหรัฐเม็กซิโก     
เมื่อวันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ ระยะเวลาประมาณ ๑๕ นาที ในประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ ๑) บทบาทของการทูต-
รัฐสภาในระดับโลก ซึ่งประเทศไทยเห็นว่าควรจะเป็นกิจกรรมที่ดําเนินการอย่างต่อเนื่องและเข้มแข็ง และ 
มีการแลกเปลี่ยนแนวทางปฏิบัติระหว่างกัน โดยประเทศไทยมีการจัดต้ังกลุ่มมิตรภาพระหว่างรัฐสภาไทย 
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กับประเทศต่าง ๆ จํานวน ๕๙ กลุ่ม และมีบทบาทในองค์กรรัฐสภาระหว่างประเทศ ๒) เศรษฐกิจเกิดใหม่ 
และการปฏิรูปที่เกิดขึ้น โดยประเทศไทยจะดําเนินการอย่างใกล้ชิดกับเอเปก และดําเนินการให้บรรลุความ-
มั่นคงทางอาหาร ๓) มุมมองต่อภูมิภาคแปซิฟิก ประเทศไทยเห็นว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีความสําคัญต่อ
ประเทศไทย และจะสนับสนุนการหารือและความร่วมมือในภูมิภาคต่อไป 
 

ภารกิจด้านพิธีการ  
 คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้มีภารกิจอ่ืนๆ นอกเหนือจากการเข้าร่วมประชุม ได้แก่  
 -  วันอาทิตย์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๗ คณะผู้แทนวุฒิสภาแห่งสหรัฐเม็กซิโก เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยง
ต้อนรับ ณ โรงแรม Marriot CasaMagna  
 -  วันจันทร์ที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๗ ผู้ว่าการรัฐจาลิสโก เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ํา ณ โรงแรม Westin 
Puerto Vallarta  
 -  วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ กระทรวงการท่องเที่ยว เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ํา ณ โรงแรม 
Grand Mayan, Nuevo Vallarta  
 -  วันอังคารที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๗ คณะผู้แทนรัฐสภาไทยได้หารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภา
เอกวาดอร์ นําโดย นางสาว Maria Augusta Calle สมาชิกรัฐสภา   
 -  วันพุธที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๗ สภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐเม็กซิโก เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอําลา ณ โรงแรม 
Grand Velas 
  

 

 
 

 
 

คณะผู้แทนรัฐสภาไทยหารือทวิภาคีกับคณะผู้แทนรัฐสภาเอกวาดอร ์
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สํานักองค์การรัฐสภาระหว่างประเทศ  
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